

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๑๓/๑ ๕๕๒



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ถนนเพชรเกษม อ.เมืองพังงา ๘๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code คู่มือการปฏิบัติงานฯ

จำนวน ๑ หน้า

ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยในการดำเนินงานตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ผู้ที่ประสงค์จะเปิดกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาต การรับยื่นใบคำขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อจะได้สามารถนำไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป

ในการนี้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และประชาชนผู้ประกอบการ ที่สนใจจะยื่นขอรับอนุญาต สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://www.pngo.moph.go.th/pna/> → การดำเนินการ ITA → ITA ๒๕๖๓ → EB ๒๕๖๓ หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร ศฤงคารชยวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๑ ต่อ ๒๕๒

โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ พง ๐๐๓๒.๐๐๓/๑๕๓๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” และกรอบ
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายพรศักดิ์ มธุรส เกษัชรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัช
สาธารณสุข) นายธนากร ศฤงคารชยธวัช ทันตแพทย์ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม) หัวหน้ากลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยในการดำเนินงานตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
ผู้ที่ประสงค์จะเปิดกิจการ ผู้ให้บริการ และผู้ดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาต การรับยื่นใบคำขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน จำเป็นจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อจะได้สามารถนำไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องต่อไป

ในการนี้ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”
และกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และประชาชน
ผู้ประกอบการ ที่สนใจจะยื่นขอรับอนุญาต สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่ <http://www.pngo.moph.go.th/pna/> → การดำเนินการ ITA → ITA ๒๕๖๓ → EB ๒๕
หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา